




# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

30 พฤษภาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>แก้ปัญหาสุขภาพเสฟติด</b></p> <p><b>กัญชากลับสู่ยาเสฟติด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ผจก., แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผจก., แนวหน้า, linetoday, INN, sondhitalk)</p> <p>- นายประสิทธิ์ชัย หนูนวนล เลขานุการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย เผยวันที่ 9 มิ.ย. 67 กลุ่มเครือข่ายกัญชาจะรวมตัวกันบริเวณอาคาร กพร. ทำเนียบรัฐบาล และเคลื่อนขบวนไปยัง สนง.สหประชาชาติ (UN) ถ.ราชดำเนิน เพื่อประกาศเตรียมฟ้องศาลปกครอง หากรัฐบาลนำกัญชากลับสู่ยาเสฟติด สร้างความเสียหายให้ประชาชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน</p> <p>- นายวิศวรท์ พจน์ประสาธต์ ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก และประธานบริหารนิคมอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์แห่งประเทศไทย มีเครือข่าย 450 แห่งในฐานะผู้ปลูก และเป็นตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนไซส์ใหญ่ ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คัดค้านและขอให้รัฐบาลคิดถึงกัญชาที่เป็นพืชเศรษฐกิจและวิสาหกิจที่รัฐบาลกำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ของกฎหมายให้เกิดความชัดเจน และคิดถึงผู้ปลูกกัญชาที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย เพราะผู้อนุญาตคือรัฐบาล รวมถึงผู้ปลูกกัญชาให้มาร่วมกันต่อต้านรัฐบาลที่มีแนวคิดนำ พ.ร.บ.กัญชากลับไปเป็นยาเสฟติดด้วยกัน</p> <p><b>MOU ใช้ตำรับยาพิษกระท่อมแทนสารเคมี</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. สยามรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย กรมการแพทย์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ม.สงขลานครินทร์ และป.ป.ส. ลงนามบันทึกความเข้าใจ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อมแบบครบวงจรสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ โดยศึกษาวิธีการสกัดสารไมทราจินีน ในพืชกระท่อมซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ลดการปวด ด้านการอักเสบ ที่สำคัญสามารถช่วยลดอาการลงแดง มีแนวโน้มที่จะนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดยาเสฟติด</p>	
<p><b>30 บาทรักษาทุกที่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>- คณะผู้บริหาร สปสช.ลงพื้นที่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2567 เพื่อติดตามการดำเนินการ “หน่วยบริการนวัตกรรม” ภายใต้นโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เผยมีหน่วยบริการนวัตกรรมในพื้นที่ 42 แห่ง ขณะที่ 2 ผู้ประกอบการ “คลินิกแพทย์แผนไทย-คลินิกทันตกรรม” เผยสาเหตุสมัครเข้าร่วม เพราะอยากให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิบัตรทอง เพิ่มความสะดวกรับบริการตามสิทธิ พร้อมระบุมีเด็กๆ ได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้น</p>	
<p><b>การแพทย์ปฐมภูมิ</b></p> <p><b>พัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. เดลินิวส์ , เว็บไซต์ (เดลินิวส์, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทยให้กับบุคลากรกองสาธารณสุข อบจ. และ สอน./ รพ.สต.ที่ถ่ายโอนภารกิจไป อบจ. รุ่นที่ 1 ในการนำการแพทย์แผนไทยมาร่วมดูแลปชช. พร้อมตอบคำถามผู้สื่อข่าวเรื่องจะให้มีการศึกษาวิจัยใบมะละกอในเรื่องโรคมะเร็งเพิ่มเติมหรือไม่ ว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ ทำอยู่แล้ว มีผลการศึกษาของหลายประเทศและของมหาวิทยาลัย แต่การจะตีพิมพ์ก็ต้องพิจารณา และดูว่าใบมะละกอช่วยโรคมะเร็งหรือไม่ น่าจะมีโรคใด ซึ่งต้องให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ดำเนินการ โดยใช้ในกรณีที่แพทย์แผนปัจจุบันรักษาไม่ได้ไม่ได้ใช้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ป่วย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สร้างขวัญกำลังใจ</b></p> <p>เตรียมร่างกฎหมายแยก ก.สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากร ในการประชุมมอบนโยบาย สธ. ปี 2567-2568 ว่า หนึ่งในนโยบาย 5+5 เร่งรัดพัฒนาสานต่อ คือ สร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร ได้แก่ สื่อสารสร้างความสัมพันธ์บุคลากร ผู้ป่วย และญาติ ปรับปรุงบ้านพัก ลดภาระงาน ลดภาระหนี้สินเจ้าหน้าที่ และการจัดตั้ง ก.สธ.ออกจาก ก.พ. ซึ่ง สธ.ต้องจัดเตรียม ร่างกฎหมาย ซึ่งมีหลายขั้นตอนกว่าจะออกเป็นกฎหมายได้ เชื่อว่าน่าจะทำได้ถ้าทุกฝ่ายช่วยกัน เพราะทุกคนใน สธ.เป็นคนเก่ง โดยตนจะช่วยเรื่องการบริหารจัดการต่างๆ</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>ประชุมวิชาการสภาการพยาบาล</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, thansettakij, thecoverage, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 สภาการพยาบาล : บริการพยาบาลนิยามใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดี” มีผู้เข้าร่วมประชุม กว่า 1,200 คน โดยยกย่องพยาบาลเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนระบบบริการที่มีคุณภาพ สร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพสู่ประชาชนตามเป้าหมายรัฐบาล และพัฒนาปรับตัวรับความท้าทายในระบบสุขภาพ ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างประชากร ขณะที่กระทรวงพร้อมดูแลสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมพัฒนา อสม.เป็นผู้ช่วย เน้นตามเทคโนโลยีให้ทันนำมาเป็นเครื่องมือช่วยงาน ที่ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ไทฟ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กทม.</p>	
<p><b>การประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 77</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Thecoverage, ผจก., บ้านเมือง)</p> <p>นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. คณะผู้แทนจากประเทศไทย ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร สธ. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 77 วันที่ 26 พ.ค.- มิ.ย. 67 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “All for Health, Health for all” หรือสุขภาพดีถ้วนหน้า เป็นหน้าที่ของเราทุกคน พร้อมนำเสนอวิสัยทัศน์ รายงานความสำเร็จและความท้าทายที่ประเทศไทยเผชิญในประเด็นต่าง ๆ และเป็นโอกาสในการเรียนรู้ความสำเร็จ และนำแนวปฏิบัติ นวัตกรรมและดิจิทัลสุขภาพของประเทศต่างๆ มาปรับใช้ สร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบสาธารณสุขไทย ยกย่องคุณภาพชีวิตคนไทย พร้อมขยายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกและ WHO ในการวิจัยและพัฒนางานด้านสุขภาพ</p>	
<p><b>วันงดสูบบุหรี่โลก/บุหรี่ไฟฟ้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์)</p> <p>-นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 31 พ.ค.เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และคนใกล้ชิด ซึ่งนายกฯ และรัฐบาลมีความห่วงใยเยาวชนไทย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า โดยในปีนี้ สธ.ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ภายใต้คำขวัญ "บุหรี่ไฟฟ้า หยุดโกหกได้แล้ว" ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, linetoday, thailand[plus, thecoverage, hfocus,)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. พร้อมด้วย Dr. Jos Vandelaer ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส ผอ.สำนักงานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ศ.ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ ผอ. WHO FCTC Knowledge Hub for Article และภญ.สุวิมล วรเกษมสุข ผอ.ฝ่ายการตลาด อภ. ร่วมแถลงข่าวรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 โดยมี นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค คณะผู้บริหารและภาคีเครือข่าย เข้าร่วม</p> <p>นพ.โอภาส กล่าวว่า ในปีนี้ ประเทศไทยกำหนดประเด็นรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกคือ “บุหรี่ไฟฟ้า หยุดโกหกได้แล้ว” เพื่อย้ำเตือนให้รู้เท่าทันอันตรายจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งแพร่ระบาดรุนแรงขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น เยาวชน เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไร้รูปแบบใหม่เป็นตัวการตุน เพิ่มรสชาติหลากหลาย ดึงดูดความสนใจ ให้อยากลองใช้ รวมถึงเพิ่มโอกาสการเข้าถึง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และการเสพติด อาจส่งผลให้อัตราการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในภาพรวมกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ที่ประชุมคกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 ที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นชอบ 5 มาตรการในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>ภญ.สุวิมล กล่าวว่า อภ.ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มศว. และคณะเภสัชศาสตร์ มช. วิจัยและพัฒนายาเลิกสูบบุหรี่ชนิดใหม่ ยาเม็ด โซทิซีน จีพีโอ ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งเป็นรายแรกในประเทศไทย ซึ่งมีประสิทธิภาพดี ปลอดภัย มีผลข้างเคียงน้อย ในอนาคต อภ.จะเข้าร่วมคกก.ให้บริการเลิกบุหรี่ในร้านยา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.( สยามรัฐ ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ กรมประชาสัมพันธ์, linetoday, tnthailand, thereporter, thaitodaynews, thebangkokinsight, ch7, newtv,)</p> <p>- นพ.สแกนต์ บุณนาท รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าได้ออกผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ GEN 5 หรือ TOY POD โดยผลิตเคสใส่บุหรี่ไฟฟ้า เลียนแบบหรือดูล้ำยสิ่งที่น่ารัก เช่น ตุ๊กตา ของเล่น ขนม นมกล่อง ขวดน้ำอัดลม กล่องน้ำผลไม้ ไอศกรีมแท่งโมเดล หรือของสะสม ตัวการ์ตูนต่างๆ เพื่อให้บุหรี่ไฟฟ้าดูไม่เป็นอันตราย สร้างแรงกระตุ้นต่อเยาวชนโดยไม่ตระหนักถึงพิษร้ายที่ซ่อนอยู่ ทั้งสารนิโคติน และสารพิษอื่นๆ ซึ่งมีอันตรายไม่น้อยไปกว่าการสูบบุหรี่มานาน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทางเพศ คลินิกวัยรุ่นชาย รพ.พระมงกุฎเกล้า เปิดเผยว่า อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดปัญหาสุขภาพทางเพศลดลง หรือนกเขาไม่ขัน ปัญหาการอ่อนตัวและหลังไว ซึ่งต่างประเทศมีการสำรวจผู้ชายที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าวันละ 2 ครั้ง จำนวน 13,000 คน พบ 4.8% มีปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัว โดยเฉพาะในอายุ 20-25 ปี</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายจิรวัดน์ บุญรักษ์ รอง นพ.สสจ.ภูเก็ต กล่าวเปิดกิจกรรมเวทีสาธารณะนักสื่อสารรุ่นใหม่ รู้เท่าทันภัยผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดภูเก็ต ว่า เฉพาะเดือน เม.ย. จับกุมร้านขายบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงสุราผิดกฎหมายได้ 6 ร้าน ใน อ.เมือง และ อ.กะกุ้ มูลค่าความเสียหายกว่า 500 ล้านบาท บางสาขาอยู่ห่าง รร.เพียง 50 เมตร และบางร้านเปิดอยู่ในย่านตลาด ชุมชน ดาวน์ทาวน์ ซึ่งเป็นพื้นที่ย่านเศรษฐกิจของภูเก็ต</p> <p>-นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มหงษ์ภณ ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก กล่าวว่า จากผลสำรวจการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชนไทย ปี 2565 โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับ ม.มหิดล WHO ประจำประเทศไทย และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา สำรวจ นร.อายุ 13-15 ปี 6,752 คน ใน 87 รร. พบว่า 1.เด็กและเยาวชนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 3.3% ในปี 2558 เป็น 17.6% ในปี 2565 หรือเพิ่มขึ้น 5.3 เท่า 2.กลยุทธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ โดยเฉพาะแพลตฟอร์มออนไลน์มุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชนมากขึ้น 3.นร.มีทัศนคติที่ติดต่อบุหรี่ของ/บุหรี่ไฟฟ้าที่มีรสชาติ โดยเห็นด้วยว่าทำให้สูบง่ายกว่าบุหรี่ธรรมดา และจะทำให้เด็กและวัยรุ่นสนใจการสูบบมากขึ้น</p>	
<p><b>โรคฝีดาษลิง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, hfocus)</p> <p>- นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ โฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคฝีดาษวานรในประเทศไทยตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อรายแรกในเดือนก.ค.2565 - 20 พ.ค.2567 มีผู้ป่วยรวม 787 ราย ร้อยละ 97 เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล เชียงใหม่ ระยอง และอุดรธานี ตั้งแต่ต้นปี 2567 ตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นระยะ และเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเม.ย. หลังเทศกาลสงกรานต์จนถึงเดือน พ.ค. จึงต้องเฝ้าระวังป้องกัน ลดเสี่ยง ลดโรค หากมีประวัติสัมผัสใกล้ชิด กอดจูบลูบคลำ พูดคุยระยะ 1 เมตรโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือเคยดูแลผู้ป่วยสงสัยฝีดาษวานร ให้สังเกตอาการตนเอง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือภูมิคุ้มกันต่ำ หากมีอาการให้รีบพบแพทย์ทันที เนื่องจากอาจมีอาการรุนแรงได้</p>	
<p><b>ตรวจพบไซบูทรามินในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผก., ไทยนิวส์ออนไลน์, เว็บไซต์แนวหน้า, มติชน, เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ, thailandplus, sondhitalk)</p> <p>- อย. เผย ตรวจพบไซบูทรามิน ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันนี้ คิว เลเวลอัพ (ตรา อันนี้ คิว) เลขสารบบอาหาร 10-1-25361-5-0078 วันผลิต : 10/01/2024 วันหมดอายุ : 09/01/2026 ขายผ่านช่องทางออนไลน์ อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>จิตแพทย์อาชีพที่ถูกมองข้าม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- เสนอบทสัมภาษณ์ ศ.นพ.ชวนันท์ ชาญศิริบิ นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ถึงปัญหาขาดแคลนจิตแพทย์ของไทยที่ยาวนานกว่า 10 ปี ปัจจุบันมีจิตแพทย์ที่ทำงานในระบบประมาณ 700 คน สัดส่วนประชากรไม่เป็นไปตามที่ WHO กำหนด แม้ที่ผ่านมาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยมีแนวทางเพิ่มสัดส่วนการผลิตมากขึ้นแต่อาจยังไม่เพียงพอ สถาบันผลิตแพทย์เฉพาะทางจิตเวชศาสตร์ 3 ปีมีจำกัด ขณะที่ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะโรคซึมเศร้า เครียด วิตกกังวล มีมากขึ้น สวนทางกับจำนวนจิตแพทย์ที่ลดลง พร้อมเสนอแนวทางการส่งเสริมให้ นสพ.เลือกเรียนจิตแพทย์มากขึ้น ว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องสนับสนุนทรัพยากรให้เพียงพอ บางพื้นที่ยังขาดยาและเทคโนโลยีที่จะช่วยดูแลผู้ป่วย และลดภาระงานอื่นๆ เช่น งานเอกสาร งานด้านบริหาร ปรับเงินประจำตำแหน่งที่ไม่ได้ปรับมา 20 ปีแล้ว เพื่อสร้างแรงจูงใจ กำลังใจคนทำงาน รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้คนไม่อายุที่ต้องมาพบจิตแพทย์ เพื่อเข้ามาใช้บริการให้มากขึ้น</p>	
<p><b>โรคไข้หวัดใหญ่-โรคมือเท้าปาก" ระบาด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เติบโตการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคมือเท้าปากในเด็กเล็กช่วงเปิดเทอม โดยเฉพาะรร.อนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แนะนำให้ครูพี่เลี้ยงคัดกรองเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียน แนะนำผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thainewsonline</p> <p>- อย. ตรวจสอบการแชร์บทความเรื่องกินเต้าหู้ถั่วเหลือง ทำให้เป็นโรคพาร์กินสัน เป็นข้อมูลเท็จ การกินเต้าหู้ไม่มีปัจจัยเสี่ยงใดทำให้เป็นโรคพาร์กินสัน โดยเต้าหู้ทำมาจากถั่วเหลืองมีโปรตีนในปริมาณที่สูง แต่ควรบริโภคในปริมาณพอเหมาะ</p>	
<p><b>ผลสำเร็จการปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์ )</p> <p>- คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี ระกาศผลลัพธ์ความสำเร็จในการปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic Assisted Kidney Transplantation) ซึ่งเป็นครั้งแรกของไทยและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นการผ่าตัดร่วมกันระหว่างทีมคณะแพทย์ รพ.รามธิบดี และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก Rangueil University Hospital ประเทศฝรั่งเศส โดยผู้ป่วยทั้ง 3 ราย มีระยะเวลาอนรรพ.เฉลี่ย 9 วัน และไตทำงานได้ดี นอกจากนี้ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดยังถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการผ่าตัดในหลากหลายสาขา เช่น ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยศาสตร์ทั่วไป ศัลยศาสตร์มะเร็ง ศัลยศาสตร์ตับ ศัลยศาสตร์ปลูกถ่ายอวัยวะ และศัลยศาสตร์ทรวงอก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมีข้อจำกัด และยังไม่สามารถทดแทนบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทั้งหมด</p>	
<p><b>รพ.สต.ไฟฟ้าลัดวงจร</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ที่รพ.สต. บ้านเขาแดง จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ขณะกำลังร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ สสจ.พัทลุง ที่มาประเมินประสิทธิภาพการทำงานบริการแก่ประชาชน บริเวณชั้นสองของอาคาร โดยมีกลิ่นไหม้และมีไฟปะทุ ควันพวยพุ่งออกมาจากคัตเอาต์ที่อยู่ชั้นล่างของอาคาร จึงรีบเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญออกจากตัวอาคาร ก่อนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาควบคุมเพลิง</p>	
<p><b>โรคไข้หวัดนก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ว่า ห้องปฏิบัติการบริการสัตวแพทย์แห่งชาติ (เอ็นวีเอสแอล) ยืนยันการตรวจพบไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (เอชพีเอไอ) สายพันธุ์เอช5 เอ็น1 ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในรัฐโอตาโฮ ด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯระบุเป็นครั้งแรกที่มีการพบเชื้อไวรัสในกลุ่มอัลปากา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ญี่ปุ่นตรวจพบสารแปลกปลอมเพิ่มเติม ในอาหารเสริมข้าวยีสต์แดง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- ญี่ปุ่นตรวจพบสารประกอบแปลกปลอมเพิ่มสองชนิดในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของข้าวยีสต์แดง (red yeast rice) หรือเบนิโคจิ (beni-koji) ของบ.โคบายาชิ ฟาร์มาชูติคอล จำกัด ผู้ผลิตยาสัญชาติญี่ปุ่น คาดว่าสารประกอบสองชนิดเกิดจากการปนเปื้อนของราสีน้ำเงินระหว่างกระบวนการผลิตสารโมนาโคลิน เค จากยีสต์แดง ทั้งนี้ ก.สธ.ญี่ปุ่นเชื่อว่าการปนเปื้อนของราสีน้ำเงินเกิดขึ้นระหว่างการเพาะปลูกมอลต์ข้าวแดง และวางแผนศึกษาผลกระทบต่อไป</p>	
<p><b>ช่วยเหลือพยาบาลรีเฟอร์บาดเจ็บ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ( hfocus )</p> <p>- นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สสจ.เชียงใหม่ เผยคืบหน้า กรณีรพพยาบาล รพ.พร้าวประสบอุบัติเหตุระหว่างนำส่งผู้ป่วย มีเจ้าหน้าที่ของ รพ.พร้าวได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ได้แก่ พนักงานขับรถโรงพยาบาล ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และพยาบาลวิชาชีพประจำรถ ได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่งเข้ารับการรักษาที่ รพ.นครพิงค์ ปัจจุบันพนักงานขับรถสามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติแล้ว ส่วนพยาบาลวิชาชีพอาการดีขึ้น แพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลพักรักษาตัวที่บ้าน ซึ่ง สสจ.มีการติดตามอาการและการช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ทั้ง 2 รายจะได้รับอย่างต่อเนื่อง โดย รพ.พร้าวได้ดำเนินเรื่อง เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือแล้ว ประกอบด้วย เงินช่วยเหลือกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตาม ม.18 ประมาณ 100,000. – 240,000 บาท, เงินช่วยเหลือตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท (เมื่อคดีสิ้นสุด) เงินสินไหมตามความคุ้มครองประกันภัย ชั้น 1 วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (เมื่อคดีสิ้นสุด) นอกจากนี้ ยังได้วางแผนปรับกรมอบหมายงานในความรับผิดชอบที่สามารถปฏิบัติได้ในโรงพยาบาล หรือปรับการทำงานแบบ Work from home เพื่อบรรเทาผลกระทบในการรับสิทธิค่าตอบแทนอื่นๆ ทางวิชาชีพ รวมทั้งยังได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 2567 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ทั้งนี้ ยืนยันว่า สสจ.เชียงใหม่ให้การดูแลช่วยเหลือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกคนอย่างเต็มที่</p>	